

**ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
HUYỆN ỦY TỬA CHÙA**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Số 404-CV/HU

*Về việc tăng cường công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19*

Tủa Chùa, ngày 18 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện,
- Các Ban Xây dựng Đảng,
- Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có chiều hướng diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường; trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục xuất hiện ca dương tính với vi rút SARS - CoV- 2 tại cộng đồng. Để chủ động, kịp thời ứng phó với tình hình diễn biến của dịch bệnh, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân và lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu:

1- UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện, các ban Xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” và yêu cầu “5K”. Chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó, không để xảy ra bị động, bất ngờ; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch bệnh. Người đứng đầu các chi, đảng bộ trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về việc quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

2- UBND huyện chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện, các lực lượng chức năng khẩn trương phối hợp với các xã, thị trấn thực hiện việc truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với F0 và thực hiện sàng lọc, cách ly tập trung theo quy định; đặc biệt chú ý đến công tác quản lý đối với các trường hợp F1 tại các khu cách ly tập trung.

UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với các xã, thị trấn lập danh sách cụ thể và liên hệ với công dân vắng mặt trên địa bàn, những người đi lao động ngoài địa bàn (lao động ngoài tỉnh và ở nước ngoài); tổng hợp, báo cáo số người đã và chưa liên lạc được, kịp thời cập nhật biến động để báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh để lập và niêm yết danh sách tại các điểm chốt trạm. Đề nghị các gia đình liên lạc với người thân hiện vắng mặt trên địa bàn và kịp thời thông tin đến cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn hoặc cơ quan chức năng nếu thân nhân về địa bàn để nắm chắc lộ trình đi chuyển đối với những trường hợp

cần thiết phải bố trí xe đón); các trường hợp từ vùng có dịch trở về địa bàn phải thực hiện khai báo y tế và cách ly tập trung theo quy định.

3- Công an huyện chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhân khẩu trên địa bàn, đặc biệt là việc nắm, quản lý đối với các đối tượng vào địa bàn nhất là người dân địa phương đi lao động ở các khu công nghiệp hoặc những người trở về địa bàn từ vùng có dịch. Phát huy hơn nữa vai trò của các tổ giám sát cộng đồng phòng, chống Covid-19 trong việc kịp thời phát hiện, nắm, vận động người tới địa bàn hoặc người đi lao động trở về địa bàn thực hiện thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống Covid-19 như: khai báo y tế trung thực, tự theo dõi sức khỏe, tự cách ly... nhằm kịp thời phát hiện những trường hợp có nguy cơ cao để thực hiện cách ly tập trung theo quy định, tránh lây nhiễm trong cộng đồng. Có giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để xuyên tạc, kích động, chống phá làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự an toàn xã hội, cản trở công tác phòng, chống dịch trên địa bàn và ảnh hưởng tới tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

4- Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm chung tay cùng hệ thống chính trị làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tích cực lao động, sản xuất để thực hiện tốt mục tiêu kép và phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn.

5- Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác nắm thông tin, nắm và định hướng dư luận xã hội để kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ trong xử lý, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng và nơi công cộng với nội dung và hình thức phong phú. Chủ động thông tin về tình hình dịch, bệnh để nhân dân đề cao cảnh giác và tự giác, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh theo quy định, tránh tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác hoặc hoang mang, lo sợ.

6- Chế độ thông tin, báo cáo: Đề nghị UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về Ban chỉ đạo tỉnh đồng thời báo cáo về Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy) để tổng hợp báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu: VT, VPHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ



Vui Văn Nguyễn